

**THÔNG BÁO KHẨN**

**Về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh  
Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn xã Hoàng Xuân**

**Kính thưa : Toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã**

Thực hiện thông báo kết luận số 80 ngày 22/3/2021 của phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang về thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống, ngăn chặn bệnh Viêm da nổi cục lây lan.

Thực hiện kết luận của đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Lê Hồng Quang tại hội nghị trực tuyến sáng ngày 27/3/2021 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò và tổ chức thực hiện tiêm ngay vắc xin bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

Hiện nay bệnh Viêm da nổi cục ở đàn Trâu, bò diễn biến rất phức tạp và xuất hiện tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước trong đó có tỉnh Thanh hóa đã xuất hiện tại 4 huyện gồm Yên Định, Hoàng Hóa, Vĩnh Lộc và thị xã Nghi Sơn. huyện Hoàng Hóa có 2 xã là Hoàng Đạo và Hoàng Ngọc đã công bố dịch và 11 xã đã lấy bệnh phẩm đang chờ kết quả

Đối với xã Hoàng Xuân hiện nay đã có ông Nguyễn Văn Vọng thôn Mỹ cầu có 2 con bò biểu hiện với bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã về lấy mẫu xét nghiệm chiều ngày 26/3/2021 đang chờ kết quả.

Hiện nay tình trạng nhân dân đang còn rất chú quan với bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, nhiều hộ chăn nuôi vẫn thả, chăn dắt trâu, bò ngoài đồng, bãi và ven đường làm nguy cơ lây lan dịch là rất cao.

Để phòng chống, ngăn chặn kịp thời bệnh Viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò phát sinh, phát triển lây lan ra diện rộng trên địa bàn xã Hoàng Xuân. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch xã, tổ kiểm soát lưu động xã, trưởng thôn các đơn vị và nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau;

**1. Đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch Viêm da nổi cục ở trâu, bò**

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật chất thiết yếu để phòng chống và khi xảy ra dịch đảm đảm các vật chất thiết yếu ngăn chặn, khống chế dịch bệnh lây lan.

- Đồng chí thú y tham mưu UBND xã cùng tổ kiểm soát lưu động của xã kiểm tra các hộ giết mổ, buôn bán, kinh doanh sản phẩm liên quan đến thịt trâu, bò tại các điểm cơ cóc, chợ tạm trên địa bàn xã, và ngăn chặn nguồn trâu, bò không rõ nguồn gốc, bị bệnh vào địa phương trong thời điểm hiện nay.

- Thành viên BCĐ đầu mối cùng lực lượng công an xã, quân sự xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra không để vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc, bị bệnh vào địa phương. Chỉ đạo các thôn không thả trâu, bò ra ngoài phải nhốt tại chuồng.

- Thường xuyên động viên các hộ chăn nuôi tự bảo vệ và phòng dịch cho đàn trâu, bò nhà mình như: phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rải vôi bột, phun thuốc diệt ruồi, muỗi, ve, mòng

- Tuyên truyền các hộ kinh doanh, giết mổ, không vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu bò có các dấu hiệu bị bệnh vào địa phương.

- Khuyến cáo nhân dân khi phát hiện các vụ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò mắc bệnh, nghi bị bệnh Viêm da nổi cục cần nhanh chóng báo cho UBND xã, thú y và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò theo kế hoạch của UBND xã.

## **2. Trưởng thôn các đơn vị**

Thông kê chính xác số hộ chăn nuôi trâu bò ( kể cả bê, nghé), thường xuyên kiểm tra đến các hộ nuôi để nắm chắc tình hình sức khỏe đàn trâu, bò nhằm phát hiện sớm để báo UBND xã, BCĐ phòng chống dịch bao vây dập dịch ngay khi mới phát hiện.

Tuyên truyền động viên các hộ chăn nuôi nhân dân thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch như: Nghiêm cấm việc chăn thả trâu bò ra ngoài trong thời gian đang có dịch, tự bảo vệ và phòng dịch cho đàn trâu, bò như: phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rải vôi bột, phun thuốc diệt ruồi, muỗi, ve, mòng trong ngoài chuồng trại định kỳ mỗi tuần 2 lần để hạn chế trung gian truyền bệnh.

Tổ chức cho các hộ chăn nuôi trâu, bò ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vượt xác gia súc chết, gia súc bị bệnh ra môi trường. Thực hiện nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng, không chăn thả ra bên ngoài nhằm hạn chế tiếp xúc và lây lan mầm bệnh.

## **3. Đối với nhân dân trong xã.**

Nhân dân thực hiện nghiêm túc các thông báo, công điện của UBND huyện, UBND xã về phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò.

Nghiêm cấm các hộ chăn nuôi không chăn thả trâu, bò ra ngoài, Phải nhốt trâu, bò tại chuồng, trại tại nhà. Nếu hộ nào cố tình cản trở tình hình nếu để lây lan bệnh UBND xã sẽ xử lý theo luật thú y.

Các hộ chăn nuôi trâu, bò tuân thủ đúng các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, thường xuyên phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rải vôi bột, phun thuốc diệt ruồi, muỗi, ve, mòng trong ngoài chuồng trại định kỳ mỗi tuần 2 lần đối với các hộ chăn nuôi và những hộ đã có trâu bò dương tính 2 ngày 1 lần phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rải vôi.

Thực hiện tốt việc kê khai tổng đàn và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin bắt buộc theo quy định của luật thú y.

Khi nghi, phát hiện trâu, bò có triệu chứng bệnh Viêm da nổi cục cần báo ngay đến UBND xã, BCĐ phòng chống dịch, thú y để kịp thời kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời không chế dịch bệnh không để lây lan.

Trên đây là các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn xã. UBND xã yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ kiểm soát lưu động, trưởng thôn và nhân dân, hộ chăn nuôi thực hiện tốt nội dung thông báo.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tài**